

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕๕๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเพื่อไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้จัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาลาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดทั่วประเทศ ในภาพรวม ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี มียอดการลงทะเบียนลดลงตามลำดับ ผลการดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามความในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๘-๒๐

โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๑๖



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน
ชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ของแต่ละจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นอย่างดี ประกอบกับคนต่างด้าว
ที่มารายงานตัวและขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวมีจำนวนลดลงตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์การขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับหนังสือกองบัญชาการกองทัพไทย ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๐/๒๐๔๕ ลงวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศ ดังนี้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำทะเบียนประวัติ การออกบัตร
ประจำตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับจำนวนคนต่างด้าวที่มารายงานตัวและขอรับ
ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ที่จำเป็น
ต่อการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยอาจย้าย หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้ง หรือลดขนาดของ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องคงลักษณะของการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จไว้ ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย